

Ngũn Nũn Hy Vũng

Tác Giả: LM. Augustinô Phũm Sũn Hà OSB
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 07:44

Thái Hà là biũu tũũng cũũa mũũt ý chí, bũũt khuũũt kiẽn cũũng cũũa Viũũt Nam. Thái Hà đũũt lên
ngũũn nũũn Hy vũũng, làm tũũa sáng niũũm tin trong lòng mũũi ngũũũi.



Kính thũũa Quý vũũ, quý ông bà , anh chũũ em,

Giáo hũũi công giáo, hôm nay bũũũc vào mùa vũũng. Mùa vũũng là trông mong, đũũi chũũ, sũũng trong
hy vũũng, đũũ mũũng đón Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuũũng thũũ làm ngũũũũi, cũũu chuũũc nhân loũũi khũũi
tũũi iũũi.

Sũũng trên đũũi, ai cũũng hy vũũng và mong muũũn mũũi đũũũt đũũp, nhũũng thũũc tũũ, làm sao tránh
khũũi nhũũng cám đũũ, thũũ thách gian nan, bũũnh tũũt, nhũũng thũũt bũũi, nhũũng lo âu, nghi ngũũ, làm
cho con ngũũũũi đũũ chán nũũn, buông xuũũi, rũũi thũũt vũũng.

Thũũt vũũy, cuũũc sũũng đôi lúc chúng ta tũũũng chũũng nhũũ bũũ tuyũũt vũũng, không lũũi thoát, nhũũng
chúng ta không bao giũũ vô vũũng, vì Ngôi hai con Thiên Chúa đã xuũũng thũũ làm ngũũũũi, Ngài
chính là nguũũn hy vũũng, nguũũn yêu thũũũng, là ánh sáng soi đũũũng cho nhân loũũi, ánh sáng
chiũũu soi trong bóng tũũi.

Ngài là Đũũng đũũng tác đũũng trong tũũũng biũũn cũũ cũũa con ngũũũũi. Chũũ có Ngài mũũi mang lũũi ý
nghĩa cho cuũũc sũũng con ngũũũũi. Chũũ có Ngài mũũi có thũũ thũũa mẫũũũc tũũt cũũ mũũi iũũũc vũũng
cũũa con ngũũũũi.

Kính thũũa Quý vũũ, quý ông bà , anh chũũ em,

Ngôn Ngữ và Văn Học

Tác Giả: LM. Augustinô Phạm Sơn Hà OSB
Thứ Ba, 29 Tháng 11 Năm 2011 07:44

Ngày 3 tháng 11 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng lực lượng công an để đàn áp phá, tấn công, hăm dọa Tu Sĩ và giáo dân tại giáo Xứ Thái Hà. Và Nhóm mục đích xóa bỏ dục tích của tu viện DCCT mà họ đã mất không chịu trả lời, nên vào đêm 16 tháng 11 vừa rồi hành động mờ ám, họ đã đưa nhiều vũ khí sát thương, công an, an ninh và nhiều thiết bị, xe cộ vào khu vực Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế, Thái Hà để công kích. Thêm vào đó, một hành động Phạm Thánh, chiếu ngày 20/ 11/2011, lúc hai linh mục giáo xứ Thái Hà đang dâng Thánh lễ cùng với các thiết bị trong nhà thờ thiết lập sẵn sàng, trang nghiêm, bất ngờ có một đàn phòng, đi mũ, tay cầm dùi cui đi xông thủng lên Cung Thánh, miệng la hét và đòi đánh hai linh mục.

Vì những tình hình đó, đề tài mà nhà cầm quyền cộng sản đưa ra về DCCT và giáo xứ Thái Hà, Hà Nội như vậy, thì thật là, họ xứng đáng là một nhà nước để cai trị đất nước VN? Và Tình hình lại của đất nước rồi đây sẽ đi về đâu?

Sống trong đất nước với một đất nước CSVN vô thần đầy nham hiểm, cai trị để tài như vậy, không ai có Thể DO, ngay cả nhà cầm quyền CSVN đang cai trị cũng phải phẫn nộ, lo sợ. Vậy, người dân Việt nam phải làm gì, làm sao để tìm thấy đức công lý và sự thật? Làm sao người dân hiện tại có thể sống trong an bình, công bằng và tự do? Làm sao một đất nước để phát triển giàu mạnh?

Phát triển đất nước không phải, phô trương những cái hào nhoáng bên ngoài, để rồi đất đai của những dân oan để xây sân golf, khách sạn sang trọng... lấy tu viện Dòng Mẹ Thánh giá để thêm để xây đô thị, âm mưu xâm chiếm của số của tu viện DCCT Thái Hà, Hà Nội không chịu trả lời, vì của để xây dựng đất nước thì.

Những trẻ em họ và trên họ, phát triển đất nước là phải biết phát triển con người toàn diện, làm cho người dân trong đất nước Việt Nam sống xứng đáng là người hiện.

Kính thưa quý vị, Quý ông bà, anh chị em.

Bóng đêm của sự dục tài gian ác vẫn còn bao phủ trên quê hương chúng ta. Một ngày nào đó không để phá tan bóng đêm đó. Nhưng chúng ta cùng một lòng đứng lên nhiều người thì bóng đêm đó sẽ phải tan đi.

Hôm nay chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho tu viện DCCT và giáo xứ Thái Hà trong niềm tin yêu, cầu nguyện.

Chúng ta, cùng hiệp thông cầu nguyện cho Tam Tòa, Đấng Chiêm, Loan Lý, Bát Nhã, Cầu Dâu, Hàm Long, Mẹ Lộ C và những người vì yêu công lý, yêu sự thật đã bỏ tù đầy!

Chuyện của Giáo Xứ Thái Hà không đơn thuần là đòi hỏi sự đổi mới, những để làm chứng cho sự thật, Công Lý và hòa bình.

Thái Hà là biểu tượng của một ý chí, bất khuất kiên cường của Việt Nam. Thái Hà đang đứng lên nguyện nguyện Hy vọng, làm tỏa sáng niềm tin trong lòng mọi người.

Tiếng chuông Thái Hà hôm nay vang vọng lên, để khấn báo và cầu nguyện cho ai đang còn lạc lối, bị tổn thương mà quay trở về đúng ngay nơi chính.

Mùa vọng, là dịp để chúng ta sám hối, sửa sang nơi gốc rễ, san bằng chỗ lồi lõm trong chính con người của mình, chuộc tội tâm hồn đón mừng con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài đã mặc lấy thân xác người. Thân xác con người của chúng ta quý trọng biết bao! Vì trong mọi người có hình ảnh của Thiên Chúa. Hãy bèo vôi và tôn trọng thân xác! Hãy yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, để thân xác con người ngày càng triền miên tốt đẹp!

Vì thế, bao lâu con người còn chối bỏ Thiên Chúa, bấy lâu còn mò mẫm sống trong bóng tối của thù hận, dối trá, đàn áp, chiếm đoạt...

Thánh Augustinô đã sống trải qua và cảm nghiệm được, nên thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, Chúa đừng nên con vì Chúa, cho nên hãy nhìn con suốt mãi mãi mòn mỏi xao xuyến cho đến khi nào được chiêm ngưỡng an trong Chúa".

St. Ottilien, Đũc Quũc, 27.11.2011